

# Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà năm 2021

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Hưng Hà năm 2021 diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10/2021. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Hưng Hà về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung liên quan đến cuộc diễn tập.



Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cùng các đồng chí trong khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà luyện tập nội dung vận hành cơ chế.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà năm 2021?

**Đồng chí Trần Hữu Nam:** Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với mục tiêu dài hạn là phát triển Hưng Hà trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong chuyển lực chuyển vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Đây cũng là dịp kiểm tra đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT

huyện; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khi có tình huống tác chiến xảy ra, xây dựng huyện thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, cơ quan giúp việc và thành lập khung tập. Xác định đây là cuộc diễn tập tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong chuyển lực chuyển vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

**Phóng viên:** Nội dung của cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà năm 2021 là gì, thưa đồng chí?

**Đồng chí Trần Hữu Nam:** Diễn tập KVPT huyện Hưng Hà

mang mật danh "HH-21" với đề mục là "Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các chiến trường phòng thủ. Phần 2 là diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

**Phóng viên:** Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị diễn tập như thế nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Trần Hữu Nam:** Ban Chỉ đạo diễn tập huyện bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, giao cơ quan quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương chuẩn bị ý định diễn tập, xây dựng đầu bài cơ bản và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập và tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận cho khung diễn tập, tập trung vào các nội dung có liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện.

Các đồng chí trong khung diễn tập theo cương vị, chức trách đã chủ động sắp xếp công

việc chuyên môn, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các văn kiện, tham gia luyện tập bảo đảm nhuần nhuyễn, đúng phương pháp, tác phong, nội dung sát đúng với từng tình huống, đặc điểm của các ngành, địa phương. Quá trình luyện tập, tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh nội dung luyện tập, bảo đảm cho diễn tập chính thức đạt kết quả cao nhất.

Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phù hợp với yêu cầu của từng nội dung diễn tập, tiện cho việc điều hành, tham quan tại các địa điểm khu vực diễn tập vận hành cơ chế. Mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, thời tiết không thuận lợi, thời gian gấp đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng Sở chỉ huy khu tập trung bí mật, hệ thống thao trường, bãi tập nhưng các lực lượng vẫn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao.

LLVT huyện đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập tiến hành vận chuyển, đào đắp gần 400m<sup>3</sup> đất, cát làm công sự trận địa, hầm trú ẩn; xây dựng 300m đường mìn cơ sở động ở các khu vực diễn tập; xây dựng 1 sa bàn có thiết bị điện; bảo đảm 3.000m dù nguy trang, 320m<sup>2</sup> nhà bạt và nhiều vật chất, thiết bị khác... Quá trình chuẩn bị thao trường, bãi tập, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ cũng như động viên kịp thời các lực lượng làm nhiệm vụ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng các giải pháp thiết thực, đồng bộ, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà đã hoàn tất. Huyện Hưng Hà quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2021 bảo đảm đúng đề mục, phương châm "Thiết thực, bí mật, an toàn, hiệu quả".

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**TẮT ĐẠT - TRỊNH CƯỜNG**  
(thực hiện)

**Đại tá Tạ Văn Trang,**  
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh



Cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà lần này có nhiều điểm mới so với các cuộc diễn tập trước đây. Vì vậy, ngay từ khi bước vào luyện tập các nội dung vận hành cơ chế, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tham gia diễn tập đã phối hợp chặt chẽ, nắm được nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ của mình để giải quyết các tình huống giả định. Quá trình chuẩn bị diễn tập của huyện được các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể bảo đảm các "vai diễn" diễn "tròn vai", phải thuần thục, tự tin hơn khi bước vào diễn tập. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tôi tin tưởng huyện Hưng Hà sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ này.

**Thượng tá Ngô Quang Khởi,**  
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà



Từ nhiều tháng qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện; đồng thời, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia xây dựng, củng cố hệ thống hầm hào, trận địa, thao trường thực binh... Ngoài ra, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình diễn tập, xây dựng ý định diễn tập trình Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê chuẩn và triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm phương châm "thiết thực, bí mật, an toàn, hiệu quả". Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm, trách nhiệm, LLVT huyện Hưng Hà đã sẵn sàng bước vào diễn tập, cùng với huyện và các lực lượng tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT năm 2021.

**Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà**



Diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực thực tiễn chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, nhất là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ tác chiến giữa lực lượng công an với các ngành, các cấp trong xây dựng KVPT cũng như chủ động ứng phó với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Việc tham gia diễn tập lần này là dịp để Công an huyện kiểm tra, đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu, từ đó phát hiện sơ hở, thiếu sót để khắc phục kịp thời... Ngoài ra, để bảo đảm cho thành công của cuộc diễn tập, Công an huyện đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các nội dung diễn tập, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát khắp kín địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình địa phương và diễn tập, cùng đồng phối hợp xử lý kịp thời các sự việc phát sinh ngay từ cơ sở.

**Đồng chí Bùi Quang Tống, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hưng Hà**



Thông qua cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà năm 2021, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị trấn Hưng Hà tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học bổ ích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có công tác quốc phòng, quân sự. Đặc biệt là nhiều nội dung áp dụng vào thực tế tình hình địa phương khi có tình huống xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thật kỹ văn kiện, nắm chắc các vấn đề của cuộc diễn tập, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập KVPT huyện Hưng Hà.

**MINH HƯNG - THIÊN AN**

# Tạo thế vững chắc về quốc phòng, an ninh

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn địa phương nhằm phát huy và nâng cao sức mạnh tổng hợp, nỗ lực xây dựng tiềm lực quốc phòng và thế trận trong KVPT, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước hết, Hưng Hà coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, cốt lõi là "thế trận lòng dân". Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự huyện rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng cần bồi dưỡng làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) tại địa phương và cử đi bồi dưỡng ở trên theo phân cấp; tổ chức giáo dục QPAN cho học sinh bảo đảm nội dung, chương trình và thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT), các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT được nâng lên.

Để bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng



Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu La Tiễn.

cường tiềm lực KVPT, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành rà soát, thẩm định, giám sát chặt chẽ các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, không để ảnh hưởng đến QPAN. Đi đôi với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, Hưng Hà tập trung, phát huy mọi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT được nâng lên.

Đến cuối năm 2019, 100% xã của huyện đạt 19/19 tiêu chí... Đây là điều kiện để huyện xây dựng KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

cũng như tạo động lực để địa phương phấn đấu nâng cao các tiêu chí, xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Trong xây dựng KVPT, Hưng Hà đặc biệt quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với xây dựng, tổ chức lực lượng

thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ của huyện được biên chế có số lượng hợp lý, đạt tỷ lệ từ 1,28 - 1,4% dân số. Lực lượng dự bị động viên của huyện được xây dựng đúng nguyên tắc "gần, gọn địa bàn, quân đầu cần đó".

Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Đảng bộ, chính quyền huyện Hưng Hà xác định xây dựng KVPT là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy cấp ủy các cấp đã đề ra nghị quyết lãnh đạo theo từng thời kỳ, bảo đảm vừa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổng thể vừa đáp ứng nhiệm vụ từng giai đoạn. Song song với đó, chính quyền có quy hoạch, kế hoạch thực hiện cụ thể, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để bảo đảm ngân sách đầy đủ, kịp thời... Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", vừa tiến hành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng dân quân tự

vệ nòng cốt ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng dự bị động viên. Cùng với đó, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh". Hàng năm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tập trung tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của LLVT huyện.

Huyện Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động KVPT. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, đồng thời hoàn thiện cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động KVPT; tổ chức tốt diễn tập KVPT huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong giai đoạn 2020 - 2025.

**NGUYỄN QUÂN DƯƠNG**  
Phó Bí thư Huyện ủy,  
Chỉ huy UBND huyện Hưng Hà